



# วันเด็กแห่งชาติ : วันที่เด็กๆ ทุกคนรอคอย



เรียบเรียงโดย นางภควรรณ คุณากรวงศ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ



เมื่อผ่านพ้นเทศกาลเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่  
ก็ถึงคิววันมหัศจรรย์ของเด็ก ๆ นั่นคือ "วันเด็กแห่งชาติ"  
ซึ่งวันเด็กในปี ๒๕๖๗ ตรงกับวันเสาร์ ที่ ๑๓ มกราคม  
๒๕๖๗ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญ  
วันเด็กประจำปี ๒๕๖๗ นี้ว่า "มองโลกกว้าง  
คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง  
ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย"





## ความเป็นมาของวันเด็กแห่งชาติ



วันเด็กแห่งชาติ (Children's Day) ของไทย เป็นวันที่มีความหมายกับเด็กๆ ทุกคน การจัดงานวันเด็ก ครั้งแรกกำหนดให้เป็นวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม โดยเริ่มเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งเป็นปีที่ทั่วโลกเริ่มจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น ตามความเห็นขององค์การสหประชาชาติที่นำปัญหา เรื่องเด็กมาร่างเป็นปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของเด็ก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็กให้มากขึ้น ดังที่นานาประเทศกำลังทำอยู่



จนถึงปีพ.ศ. ๒๕๐๗ ไทยจึงมีการปรับเปลี่ยน กำหนดการจัดงานวันเด็กเสียใหม่ โดยที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ด้วยเหตุผลว่า ในเดือนตุลาคม ประเทศไทยยังอยู่ในช่วงฤดูฝน มีฝนตกมาก เด็กไม่สะดวก ในการมาร่วมงาน ประการต่อมาคือ วันจันทร์เป็น วันทำงานของผู้ปกครองจึงไม่สะดวกพาบุตรหลาน มาร่วมกิจกรรมได้ รวมทั้งปัญหาการจราจรที่ติดขัด นอกจากนี้ การกำหนดให้จัดงานวันเด็กในช่วงต้นปีนั้น เพื่อสื่อความหมายว่า ทุกภาคส่วนของประเทศ จะต้องให้ความสำคัญกับเด็กเป็นอันดับแรกๆ



# ความเป็นมาของวันเด็กแห่งชาติ



ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ  
จัดงานวันเด็กแห่งชาติเสนอ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๖  
ประกาศเปลี่ยนงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจากวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม  
มาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  
ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ไม่มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
ด้วยการประกาศกำหนดเปลี่ยนการฉลองวันเด็กได้เลยวันมาแล้ว  
งานวันเด็กแห่งชาติจึงได้เริ่มจัดขึ้นมาใหม่อีกครั้งใน  
ปีพ.ศ. ๒๕๐๘ โดยเริ่มมีคำขวัญวันเด็กในปีนั้นว่า  
"เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี" และจัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน





## วัตถุประสงค์และความสำคัญ ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

๑. เพื่อเป็นการให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโต ขึ้นเป็นกำลังหลักในการพัฒนาชุมชน ประเทศชาติและสังคม โลกในอนาคต
๒. เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึง ความสำคัญของเด็กและเยาวชน เนื่องจาก "เด็กวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า"
๓. สร้างความตระหนักด้านสิทธิของเด็กและเยาวชน เช่น สิทธิด้านการศึกษา สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
๔. ปลุกฝังให้เด็ก ๆ เข้าใจบทบาทและรู้จักหน้าที่ในการมีส่วนร่วม กับสังคมในฐาณะพลเมืองโลก
๕. เปิดโอกาสดีให้เด็ก ๆ และสมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน



# คำขวัญวันเด็ก



คำขวัญวันเด็ก เป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย  
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก  
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ ในสมัยที่จอมพลแปลก พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  
และเว้นช่วงมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๒ สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  
ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  
จึงได้เริ่มมอบคำขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  
และถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน



ชวนมาดู **16** ประเทศ จัดวันเด็ก วันไหนกันบ้างนะ

**มกราคม**

**ไทย**  
เสาร์ที่ 2 ของมกราคม  
1 มิถุนายน

**เกาหลีใต้**  
5 พฤษภาคม

**นอร์เวย์**  
17 พฤษภาคม

**อาทิตย์แรกของ มิถุนายน**

**อเมริกา**

**จีน** **ลาว**

**เวียดนาม** **เมียนมาร์** **กัมพูชา**

**กรกฎาคม**

**อังกฤษ**  
14 กรกฎาคม

**20 พฤศจิกายน**

**บรูไน** **ฟิลิปปินส์**

**ตุลาคม**

**สิงคโปร์**  
ศุกร์แรกของตุลาคม

**ประเทศญี่ปุ่น**

**อินโดนีเซีย**  
23 กรกฎาคม

**5 พฤษภาคม**

**3 มีนาคม**

**มาเลเซีย**  
เสาร์สุดท้ายของตุลาคม

ParentsOne

ไม่ใช่แต่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีงานวันเด็กแห่งชาติ แต่ในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ก็ได้กำหนดให้มีงานวันเด็กเช่นเดียวกัน เช่น สหรัฐอเมริกา ได้กำหนดจัดงานในวันอาทิตย์แรกของเดือนมิถุนายน ส่วนประเทศจีนกำหนดเป็นวันที่ ๙ ของเดือนมิถุนายน และประเทศญี่ปุ่น ได้กำหนดจัดงานวันเด็กตรงกับวันที่ ๕ ของเดือนพฤษภาคมของทุกปี

สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนที่แม้จะอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน และหลายประเทศมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน แต่การจัดงานวันเด็กของแต่ละประเทศนั้นไม่พร้อมกัน โดยมีกำหนดการจัดงานตามลำดับปีปฏิทินดังนี้

- วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม เป็นวันเด็กของประเทศไทย
- วันที่ ๙ มิถุนายน เป็นวันเด็กของประเทศพม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
- วันที่ ๒๓ กรกฎาคม เป็นวันเด็กของประเทศอินโดนีเซีย
- วันศุกร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กของประเทศสิงคโปร์
- วันเสาร์สุดท้ายของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กของประเทศมาเลเซีย
- วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน เป็นวันเด็กของประเทศฟิลิปปินส์และบรูไน

ไ



## สิงคโปร์

วันศุกร์แรกของเดือนตุลาคม



ประกาศสิงคโปร์นั้นได้เลือกเอาวันศุกร์แรกของเดือนตุลาคม  
ให้เด็กได้หยุดเรียนติดต่อกัน 3 วันเพื่อให้พ่อแม่และเด็กได้ใช้เวลาด้วยกัน  
ไม่ว่าจะท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆและกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดขึ้น  
เพราะที่สิงคโปร์ถูกจัดอันดับเป็นประเทศต้น ๆ ในเรื่องของความเครียด  
เลยมีการหยุดยาวต่อเนื่องเพื่อลดปัญหานี้ของประชาชนนั่นเอง



ถึงแม้วันเด็กของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนจะไม่ได้จัดตรงกันทั้งหมด แต่ทุกประเทศล้วนมีกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน คือ การส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ร่วมทำกิจกรรมกับครอบครัวและเพื่อนๆ ตามที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น โดยในบางประเทศได้มีกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมเข้ามา เช่น ประเทศลาว งานวันเด็กจะเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ดังนั้นนอกจากเด็กๆ จะได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดง การแข่งขันกีฬา ยังได้ร่วมทำกิจกรรมกับสมาชิกในครอบครัว สำหรับสิงคโปร์ที่เลือกวันศุกร์แรกของเดือนตุลาคมให้เป็นวันเด็ก ก็เพื่อให้พ่อแม่ได้หยุดพักจากการทำงานและพาลูกๆ ไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ที่จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ขณะที่มาเลเซียซึ่งเลือกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนตุลาคมให้เป็นวันเด็กนั้น เพื่อมุ่งให้เด็ก ๆ ได้ร่วมเฉลิมฉลองวันเด็กกับเพื่อนๆ ที่โรงเรียน

แม้กิจกรรมวันเด็กของแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันไปบ้าง แต่วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กของประเทศสมาชิกอาเซียน หรือประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ต่างก็มียุทธศาสตร์เหมือนกัน คือให้ผู้ใหญ่ไม่ลืมความสำคัญของเด็ก และให้เด็กเองได้รู้ว่าพวกเขาก็มีความสำคัญต่อประเทศชาติไม่น้อยไปกว่าผู้ใหญ่ รวมทั้งเพื่อปลูกฝังการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ รู้จักหน้าที่ของตนเอง อยู่ในระเบียบวินัยอันดี มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และระบบการปกครองของแต่ละประเทศ ในอนาคตอาจจะมีการกำหนดจัดงานวันเด็กของทั้ง ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ตรงกัน เพื่อให้เด็กและเยาวชนในอาเซียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น



## แหล่งอ้างอิง



กระทรวงศึกษาธิการ. เจมทิสน่าทาง. กรุงเทพฯ : กระทรวงฯ, ๒๕๔๕.

“วันเด็กแห่งชาติ” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก [https://www.tkpark.or.th/tha/articles\\_detail](https://www.tkpark.or.th/tha/articles_detail).

(วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗)

“วันเด็กแห่งชาติ” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก <https://www.twinkl.co.th/teaching-wiki>

(วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. เด็กดีวิถีไทย : หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕. กรุงเทพฯ :

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ๒๕๖๕.

